

THỦ ĐÔ HÀ NỘI THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM 2008, THIỆT THỰC CHÀO MỪNG ĐẠI LỄ KỶ NIỆM 1.000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI

PHẠM QUANG NGHI *

Năm 2008 Hà Nội được điều chỉnh địa giới và đã trở thành một trong những thủ đô có diện tích lớn nhất thế giới. Do vậy, Hà Nội vừa phải ổn định tổ chức để phát triển; đồng thời, khẩn trương chuẩn bị chu đáo cho Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội

VỚI Thủ đô Hà Nội, năm 2008 là năm rất đáng ghi nhớ, gồm nhiều sự kiện lớn, có ý nghĩa quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô. Đảng bộ và nhân dân Hà Nội tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bộ thành phố và triển khai thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Năm 2008, thuận lợi và khó khăn đều lớn, đan xen nhau. Thuận lợi cơ bản là: Thủ đô luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; sự giúp đỡ hiệu quả của các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; sự ủng hộ, hợp tác tích cực của các tỉnh, thành và bạn bè quốc tế. Sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng bộ, trong nhân dân và môi trường đầu tư tốt đã tạo những thời cơ mới cho Hà Nội về mở rộng quan hệ hợp tác, đối ngoại, thu hút đầu tư, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, thành phố

cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thử thách: ảnh hưởng của khủng hoảng, suy giảm kinh tế toàn cầu; trong nước, giá cả thị trường biến động lớn, lạm phát tăng cao; nhiều dịch bệnh bùng phát, thời tiết diễn biến rất phức tạp, khó lường, nổi bật là đợt rét đậm, rét hại vào đầu năm, đợt mưa lớn cuối năm gây ngập úng trên diện rộng và một số việc phức tạp về tôn giáo phát sinh trên địa bàn.

1 - Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2008

Phát huy những điều kiện thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2008. Thành phố đã tập trung chỉ đạo thực hiện, hoàn thành một khối lượng

* Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội



Thăng Long - Hà Nội - nghìn năm Văn hiến - Thành phố hòa bình trên đường phát triển
 Ảnh: Duy Tường

công việc hết sức to lớn trong một thời gian ngắn, để đưa Nghị quyết số 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính của Thủ đô vào cuộc sống, từ làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, ổn định tổ chức, bộ máy và cán bộ, đến việc chuẩn bị cơ sở vật chất, trụ sở làm việc bảo đảm cho các cơ quan trong hệ thống chính trị của thành phố đi vào hoạt động bình thường. Sau hơn 5 tháng, kể từ thời điểm Nghị quyết số 15 của Quốc hội có hiệu lực, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao và sự cố gắng vượt bậc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã vượt qua thử thách, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, đạt những thành tựu nổi bật là: triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 15 của Quốc hội, nhanh chóng ổn định tổ chức bộ

máy cán bộ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của thành phố, bảo đảm sự quản lý, điều hành thông suốt trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân Thủ đô; giải quyết thành công những vụ việc hết sức nhạy cảm, phức tạp về tôn giáo, về an ninh trật tự; chỉ đạo và có giải pháp ứng phó kịp thời với trận mưa lớn, gây ngập úng và để lại hậu quả nặng nề chưa từng thấy ở Thủ đô, nhanh chóng khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân; thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp của Chính phủ về kiềm chế lạm phát. Trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, thành phố vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác chuẩn bị Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội. Đây là

những kết quả bước đầu, nhưng có ý nghĩa hết sức quan trọng, mở ra khả năng mới, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thành phố, củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân sau khi Thủ đô Hà Nội được mở rộng.

Song song với việc phải triển khai nhiều công việc lớn, đột xuất, phát sinh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tích cực triển khai thực hiện những nhiệm vụ thường xuyên, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực công tác:

- *Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đời sống nhân dân được cải thiện.* Tổng sản phẩm nội địa (GDP) của thành phố (sau khi mở rộng) tăng 10,58%. Một số chỉ tiêu chủ yếu có mức tăng cao hơn mức tăng bình quân chung của cả nước, như: công nghiệp tăng 11,7%, dịch vụ tăng 10,78%, nông - lâm - thủy sản tăng 2,68%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: dịch vụ chiếm 52,17%, công nghiệp - xây dựng: 41,28%, nông - lâm - thủy sản: 6,55%. Huy động vốn đầu tư xã hội năm 2008 ước đạt 97.697 tỉ đồng, tăng 19,3% so năm 2007. Tổng số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp phép trên 300 dự án, với tổng số vốn đăng ký trên 5 tỉ USD, tăng khoảng 2 lần so năm 2007. Thu ngân sách năm 2008 đạt 68.577 tỉ đồng, tăng 13,9% so với dự toán năm; thu nhập bình quân đầu người tính theo GDP đạt gần 1.490 USD/năm.

- *Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, nhất là công tác quản lý trật tự xây dựng có chuyển biến rõ rệt sau khi thành phố kiên quyết xử lý các công trình vi phạm nghiêm trọng Luật Xây dựng, hiện tượng lấn chiếm đất công, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép giảm rõ rệt.* Tỷ lệ cấp phép xây dựng tiếp tục tăng mạnh, từ 86%, năm 2007 lên 92%, năm 2008. Thành phố cơ bản xử lý xong các vụ vi phạm phức tạp, kéo dài về quản lý đất đai, xây dựng lại Công viên Thủ Lệ, Công viên Tuổi

trẻ, v.v.. Tập trung chỉ đạo thực hiện công tác quản lý lòng đường, hè phố và hoạt động bán hàng rong trên địa bàn thành phố bước đầu có hiệu quả. Công tác khắc phục các "điểm nóng" về ùn tắc giao thông nội đô và bảo đảm trật tự an toàn giao thông được tiến hành đồng bộ, tai nạn giao thông giảm đáng kể. Hệ thống giao thông công cộng tiếp tục được duy trì, tổ chức sắp xếp điều chỉnh các tuyến xe buýt phù hợp với tình hình mới.

- *Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển và có những chuyển biến tích cực; triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các hoạt động chuẩn bị Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.* Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ nhân dịp các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn được tổ chức tốt, nổi bật là Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2008, kỳ thi Ô-lim-píc Vật lý quốc tế lần thứ 39, v.v.. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo, một số chỉ tiêu về giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục, thể thao tiếp tục dẫn đầu cả nước. Công tác lao động, giải quyết việc làm, giảm nghèo và thực hiện chính sách xã hội, nhất là đối với người có công được chú trọng và thực hiện có hiệu quả; một số vấn đề dân sinh bức xúc, nhất là những khó khăn của nhân dân ngoại thành, của các hộ nghèo và nhân dân các vùng sâu, vùng xa được quan tâm giải quyết kịp thời. Ngay sau khi hợp nhất, thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai các dự án điện, giao thông, trường học, trạm y tế đối với các thôn, xã thuộc huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình vừa chuyển về; hỗ trợ kịp thời cho các hộ dân bị thiệt hại về người và của trong đợt thiên tai mưa lũ, với số tiền trên 400 tỉ đồng, v.v.. Công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, chủ động phòng, chống, khống chế thành công các dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Các giải pháp phòng, chống các tệ nạn xã hội được triển khai mạnh và có hiệu quả hơn.

Chương trình “*Phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, thiết thực kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội*” tiếp tục được triển khai sâu rộng, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”. Các công trình, dự án trọng điểm kỷ niệm Thủ đô tròn 1.000 năm tuổi được tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Năm 2008, thành phố khởi công và triển khai xây dựng 12 công trình; hoàn thành và đưa vào hoạt động 5 công trình; hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 2 chuyên đề khoa học lớn là: Đề cương các hoạt động kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, kèm theo kịch bản kỷ niệm Đại lễ và hồ sơ đề nghị UNESCO xem xét, công nhận khu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long là di sản văn hóa thế giới.

- *Tình hình chính trị ổn định, an ninh, quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực.* Thành phố đã bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện quan trọng của đất nước và Thủ đô diễn ra trên địa bàn. Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Trung ương, của Chính phủ, thành phố đã tập trung xử lý bảo đảm đúng pháp luật, chính sách tôn giáo và đại đoàn kết dân tộc của Đảng và Nhà nước đối với các vụ việc lợi dụng khiếu kiện để đòi đất trái pháp luật tại 42 Nhà Chung và 178 Nguyễn Lương Bằng, tạo được sự ủng hộ tích cực và đồng thuận cao trong nhân dân. Nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng được triển khai, tăng cường hợp tác, chủ động hội nhập kinh tế khu vực, quốc tế, góp phần nâng cao hơn nữa vị thế và uy tín của Thủ đô đối với bạn bè quốc tế.

- *Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị tiếp tục được đẩy mạnh và có chuyển biến mới,* góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền, phát huy vai trò của các đoàn thể nhân dân trong việc

thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đảng bộ Hà Nội luôn quán triệt và thực hiện tốt tư tưởng chỉ đạo: xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; đã tổ chức tốt công tác sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội XIV, rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố. Cuộc vận động “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*” được triển khai sâu rộng và sáng tạo trong toàn Đảng bộ và nhân dân, có tác động tích cực đối với việc rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đặc biệt, công tác cán bộ, khâu đột phá trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tiếp tục có một số chuyển biến tiến bộ. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân chuyển cán bộ được coi trọng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô trong thời kỳ mới. Cùng với việc sắp xếp lại các cơ quan chuyên môn của khối chính quyền, đoàn thể, Đảng bộ thành phố đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc chủ động triển khai thực hiện kế hoạch bố trí, sắp xếp, điều động, luân chuyển cán bộ. Việc thực hiện điều động, sắp xếp, kiện toàn đội ngũ cán bộ đã tạo ra không khí mới trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị, tạo điều kiện để cán bộ rèn luyện, thử thách ở cương vị công tác mới. Việc thu hút cán bộ trẻ, có năng lực chuyên môn về công tác ở thành phố được coi trọng, bước đầu đã nghiên cứu, thực hiện một số chính sách ưu đãi, đặc thù đối với các thủ khoa đại học có nguyện vọng làm việc, công tác ở thành phố...

- *Kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố năm 2008 là:* tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 9 chương trình công tác lớn của Thành ủy, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá của thành phố, thu được những kết quả đáng khích lệ: Công tác cải cách hành chính.

nhất là cải cách thủ tục hành chính được triển khai tích cực, tạo sự chuyển biến về ý thức, trách nhiệm và chất lượng giải quyết công việc của cán bộ, công chức. Công tác quản lý đô thị, đặc biệt là quản lý trật tự xây dựng có chuyển biến rõ nét, góp phần lập lại trật tự, kỷ cương trong quản lý đô thị. Thực hiện chủ trương xã hội hóa có nhiều cố gắng và chuyển biến mới; huy động ngày càng nhiều hơn các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống nhân dân. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp tập trung chỉ đạo, gắn với đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, bước đầu tạo được chuyển biến, tiến bộ. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp, các ngành quan tâm, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, tạo được chuyển biến tích cực ở tất cả các cấp.

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Thành ủy chỉ đạo cấp ủy các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, những khâu đột phá để đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả. Hệ thống chính trị các cấp tiếp tục đổi mới phong cách lãnh đạo, điều hành theo hướng tập trung, quyết liệt, dứt điểm, hiệu quả; phân công rõ người, rõ việc, có lộ trình, bước đi, tiến độ thực hiện cụ thể; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để tiếp tục chỉ đạo thực hiện công việc có hiệu quả hơn. Thường trực, Ban Thường vụ và Thành ủy đặc biệt coi trọng công tác khảo sát thực tiễn, phát huy trí tuệ tập thể, sâu sát, lắng nghe ý kiến của nhân dân để rút ra những bài học cần thiết, kịp thời điều chỉnh chủ trương công tác và những hạn chế, khuyết điểm.

Từ thực tiễn triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2008, thành phố Hà Nội rút ra bài học kinh nghiệm là: *Dù nhiệm vụ có khó khăn, nặng nề, phức tạp và mới mẻ, nhưng với tinh*

thần quyết tâm, không lùi bước trước khó khăn, thử thách, năng động, sáng tạo, phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, biết tranh thủ sự quan tâm, giúp đỡ của Trung ương và sự hợp tác chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, các tỉnh, thành bạn và nhân dân cả nước, Đảng bộ Hà Nội sẽ vững vàng vượt qua thử thách, thực hiện thắng lợi toàn diện mọi nhiệm vụ đề ra. Những thành tựu đạt được trong năm 2008 đã đem đến cho Thủ đô Hà Nội những bài học kinh nghiệm hết sức quý báu, tăng thêm niềm tin bước vào năm 2009, tiếp tục đưa mọi mặt hoạt động của thành phố tiến nhanh, tiến mạnh hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng, phát triển, thiết thực kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

2 - Định hướng nhiệm vụ năm 2009

Năm 2009 là năm có vị trí, ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, đồng thời, là năm thành phố phải tập trung chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện những công trình trọng điểm, đặc biệt là các hoạt động thiết thực chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Bên cạnh những cơ hội và thuận lợi để Hà Nội đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, thành phố cũng phải chủ động và chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục đối phó với những khó khăn, thách thức, đó là: tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính thế giới, của thời tiết, thiên tai, dịch bệnh và đặc biệt, phải ra sức khắc phục, những khuyết điểm, yếu kém ngay trong bộ máy quản lý các cấp, như: năng lực quản lý, điều hành còn bất cập; tinh thần trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao; các thủ tục hành chính còn rườm rà; sự phối hợp thiếu chặt chẽ giữa các sở, ngành, quận, huyện v.v..

Trong khi đó, quy mô, khối lượng và yêu cầu công việc của thành phố phải giải quyết

trong năm 2009 là hết sức lớn và khẩn trương. Yêu cầu nhiệm vụ đặt ra đối với Thủ đô Hà Nội năm 2009 là phải tiếp tục sắp xếp, kiện toàn bộ máy tổ chức và cán bộ; rà soát, bổ sung, hoàn thiện, thống nhất các cơ chế, chính sách trên địa bàn Thủ đô mở rộng, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo ra chuyển biến mới và hiệu quả hơn trong việc thực hiện Nghị quyết số 15 của Quốc hội.

Với tinh thần trách nhiệm trước Trung ương Đảng, Chính phủ và nhân dân cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thể hiện quyết tâm chính trị thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2009, với mức phấn đấu cao: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa (GDP) từ 9,5% - 10%; Kim ngạch xuất khẩu tăng trên 20%; tổng vốn đầu tư xây dựng tăng 18% - 20%; thu ngân sách trên địa bàn tăng trên 5%; mức giảm tỷ lệ sinh so với năm 2008: 0,2%; tạo việc làm mới cho 126.000 người; tỷ lệ lao động qua đào tạo: từ 50% - 52%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới giảm 2% so với năm 2008; tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch 96% - 97%; tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước bảo đảm vệ sinh 79%.

Trước yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, Đảng bộ và nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, với quyết tâm cao nhất để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2009, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả 9 Chương trình công tác lớn của Thành ủy, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá của thành phố. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội năm 2009. Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp ngăn chặn suy giảm kinh tế, chủ động phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Tích cực cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện cho các doanh

nh nghiệp đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, tăng cường xuất khẩu, bảo đảm kinh tế phát triển bền vững. Tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc trên một số lĩnh vực chủ yếu, như: trật tự, an toàn giao thông, trật tự xây dựng đô thị; bảo vệ môi trường; bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống dịch bệnh...

Hai là, tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả Nghị quyết số 15 của Quốc hội về mở rộng địa giới hành chính Thủ đô. Tập trung rà soát, bổ sung, hoàn thiện và xây dựng đồng bộ hệ thống các cơ chế, chính sách để áp dụng thực hiện thống nhất trên địa bàn thành phố. Tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương hoàn thành quy hoạch chung về phát triển Thủ đô; mở rộng thu hút đầu tư, huy động nguồn lực để phát triển hạ tầng kỹ thuật đô thị theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý đất đai, triển khai đồng bộ và hiệu quả các đồ án quy hoạch phát triển đô thị.

Ba là, tập trung cao độ trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các công trình trọng điểm và các hoạt động chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội bảo đảm yêu cầu về chất lượng và tiến độ. Tạo bước chuyển mạnh trong phát triển văn hóa, xã hội, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tăng cường huy động các nguồn lực để phát triển khoa học - công nghệ, quan tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc, nâng cao mức sống và chất lượng cuộc sống của nhân dân Thủ đô, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Làm tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm sự phát triển hài hòa, đồng đều giữa các địa phương, khu vực.

Bốn là, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường tiềm lực an ninh, quốc phòng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu "diễn biến hòa bình" và các

thủ đoạn chống phá cách mạng, gây mất ổn định an ninh, chính trị của các thế lực thù địch; ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động tội phạm có tổ chức; thực hiện tốt chính sách tôn giáo trên địa bàn, kiên quyết xử lý các hành vi lợi dụng tôn giáo để gây mất trật tự, an ninh xã hội. Mở rộng các hoạt động đối ngoại và hợp tác phát triển, tăng cường hội nhập phát triển kinh tế với các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước.

Năm là, tiếp tục tập trung chỉ đạo tạo bước chuyển biến mạnh trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần nội dung Chương trình số 2-CTr/TU của Thành ủy và các nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa X, trọng tâm là:

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân Thủ đô, gắn với việc triển khai thực hiện sâu rộng và có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và của Thành ủy, đặc biệt là Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tập trung chỉ đạo để Cuộc vận động đi vào chiều sâu, thực sự thiết thực, hiệu quả; chú trọng thực hiện làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong công tác và sinh hoạt hằng ngày của mỗi cá nhân, tổ chức.

- Củng cố và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ đảng viên, đặc biệt là cấp chi bộ và người đứng đầu cấp ủy; nâng cao hiệu lực quản lý, năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp tục thực hiện đồng bộ hai khâu đột phá là: cải cách hành chính và công tác cán bộ trong Đảng, chính quyền và đoàn thể các cấp từ thành phố tới cơ sở; tập trung cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản, công khai, thuận lợi. Đề cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu các cấp.

- Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xử lý nghiêm minh các vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng; phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, của đảng viên và quần chúng nhân dân đối với các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên.

Sáu là, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa các cấp, các ngành. Tăng cường đoàn kết, quyết tâm cao trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Phát huy tính năng động, chủ động, sáng tạo, trong chỉ đạo, điều hành; giải quyết nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm và dứt điểm. Tăng cường phân cấp, phân định rõ trách nhiệm và có cơ chế khen - chê, thưởng - phạt nghiêm minh đối với mọi cá nhân, đơn vị trong giải quyết công việc.

Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội đang đến gần. Với tinh thần "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội", Đảng bộ và nhân dân Thủ đô tin tưởng rằng, bên cạnh nỗ lực của bản thân, Thủ đô Hà Nội tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước dành cho Hà Nội, đặc biệt trong thời gian Hà Nội đang tích cực chuẩn bị Đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội vào năm 2010. Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân thành phố luôn ý thức rõ trách nhiệm hết sức lớn lao và vẻ vang, nguyện làm hết sức mình để tạo nên những thành tựu và chuyển biến mới, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng với lòng mong đợi của nhân dân cả nước và tất cả những người hàng yêu mến, tự hào về Thăng Long - Hà Nội ngàn năm văn hiến, Thủ đô Anh hùng, Thành phố vì Hòa bình của chúng ta. □